
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร

รัฐสภ า เกี ยกกาย  น ายชวน   หลี กภั ย  ป ระธานสภ าผู้ แทน ราษ ฎร เป็ นป ระธานการประชุ ม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม  
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

            ๑.๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาการแบน 3 สารพิษ โดย นายชวลิต     
วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
     นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรค    
เพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมี                    
ในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร  เกี่ยวกับการแบนสารเคมี 3 สารพิษการเกษตร ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส,             
พาราควอต และไกลดฟเซต  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “การแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจี เอสพี” ซึ่ งท าการส ารวจระหว่างวันที่  28 – 29 ตุลาคม 
2562 เกี่ยวกับการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลดฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กับการถูกตัดจีเอสพี
สินค้าไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา  จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อมติ
ของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบว่า ร้อยละ 55.72 ระบุว่า 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ ควรยกเลิกตั้งนานแล้วเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริดภค ขณะที่
บางส่วนระบุว่า ต่างชาติยกเลิกการใช้สารเคมีไปนานแล้วประเทศไทยก็ควรที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีบ้าง   
ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะสารพิษส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริดภค และเห็นใจ
ชาวเกษตรกรที่ต้องใช้สารเคมี ร้อยละ 10.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เกษตรกรยังจ าเป็นต้องใช้    
เพ่ือก าจัดวัชพืชบางชนิดที่สารอ่ืนใช้ไม่ได้ และยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่เข้ามาทดแทน และร้อยละ 15.02 ระบุ
ว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เกษตรกรค่อนข้างมีรายได้น้อย ถ้าเปลี่ยนสารเคมีใหม่อาจจะต้องลงทุนเยอะ และ
รัฐบาลยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่มาทดแทน ควรที่จะชะลอไม่ควรที่จะยกเลิกเลย  
    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตอบชี้แจงว่า ห้ามใช้สารเคมีเหล่านี้ในต้นน้ า
เด็ดขาด เนื่องจากเล็งเห็นสุขภาพของประชาชนเป็นส าคัญ การท างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ต้องท าตามมติคณะกรรมการวัตถุ อั นตราย และยึดหลักการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีเป็นการใช้ผิดประเภท หรือใช้มากเกินไป รวมถึงใช้ไม่ถูกวิธีจนท าให้ 



- 2 - 

เป็นปัญหาสะสม ส่วนประเด็นการหาสารทดแทนนั้น นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมดูแลนั้นไม่เป็นความจริง แต่การน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกรรมการ    
เป็น เพียงการเสนอข้อมูลทางวิชาการ  ขณะที่ มติของกรรมการต้องเป็นตามเสียงส่ วนใหญ่ ของที่
ประชุม กระบวนการด าเนินงานต้องด าเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงการท างานของรัฐบาลเป็นไปตาม
กรอบนดยบาย และภายใต้กฎหมาย รัฐบาลท างานเพ่ือประชาชน ดดยไม่เห็นแกผ่ลประดยชน์แต่อย่างใด  
            ๑.๑.๒ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง กองทัพบกได้รับรางวัลโปร่งใส โดย        
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    อยากทราบว่าสถานีดทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 มีรายได้อย่างไร มาจาก
ทางไหนบ้าง รายได้ส่วนใหญ่ของกระทรวงกลาดหม 70 เปอร์เซ็นต์ มาจากรายได้ของดรงพยาบาล แต่ที่เหลือ
จะไม่ทราบที่มาของรายได้ และเพราะเหตุใด ททบ.5 จึงไม่ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.  ผู้บริหารของสถานีฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ป.ป.ช.  หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็น บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน  ที่พบว่า 
ดครงสร้างการถือหุ้นไม่ใช่เอกชนทั้งหมด เพราะมีสถานีวิทยุดทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย
เกินก่ึงหนึ่งแต่เหตุใดจึงไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ   
    พลอากาศเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม 
ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาดหม       
ให้มาตอบชี้แจงว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุดทรทัศน์ของกรมการทหารสื่อสารเป็นผู้ปฏิบัติ        
ก็มีการด าเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตามล าดับความมุ่งหมายหลักของที่จัดตั้ง 3 ประการ ดังนี้
    ๑. เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารให้มีความรู้ความช านาญในด้าน
การศึกษา ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านการสื่อสารด้านอาชีพของรัฐได้  
    ๒. การบริการความรู้และความบันเทิงให้แก่ทหารและประชาชน 
    3. เป็นสื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกิจการทหารกับประชาชน     
 ทั้งนี้ สถานีวิทยุดทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้รับใบอนุญาตด าเนินงานเป็นสื่อสาธารณะบริการความรู้
ด้านความมั่นคงร้อยละ 70 ขณะที่การด าเนินงานด้านธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 30 แต่ก็มีการตรวจสอบทั้งภายนอก
และภายในดดยมีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต และส านักงานตรวจสอบภายในของ
กองทัพบก เป็นผู้ตรวจสอบแล้วส่งผลการตรวจสอบให้ กสทช. เนื่องจากเป็นเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาต
ความมั่นคง ซึ่งจะเปิดเผยหรือไม่ อยู่ที่ กสทช.ส่วนเรื่องภาษีก็ด าเนินการตามกระทรวงการคลังก าหนดขณะที่
ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่ ป.ป.ช.ก าหนด ส าหรับบริษัทอาร์ทีเอ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน   เนื่องจาก ในปี 2540 ระบบดทรคมนามคมทั่วดลกพัฒนามีการแข่งขัน
ทางข้อมูลข่าวสาร แต่เนื่องจากสถานีดทรทัศน์ ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถด าเนินกิจการ        
ทางธุรกิจได้ จึงได้ตั้ง บริษัท ททบ. 5 จ ากัด (มหาชน  ขึ้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการในนามนิติบุคคลได้       
จนสามารถออกอากาศในระบบดกลบอลเน็ตเวิคได้ 17 ประเทศทั่วดลก และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท อาร์   
ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน  ที่ได้จัดตั้งตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรอง งบการเงินของบริษัท  
อาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน   มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานีดทรทัศน์กองทัพบก 
ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณดดยสถานีดทรทัศน์จะมีค่าใช้จ่ายจากเงินก าไรสะสมที่มีอยู่แล้ว ดดยใช้
วิธีการบริหารจัดการเงินก าไรสะสมที่มีอยู่ด้วยนั้น 
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       ๑.๑.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ภัยหนาว โดยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
     จากภัยหนาวล่าสุดที่ผ่านมาทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เนื่องจากในอาทิตย์ที่ผ่านมา มีแรงกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้จึงท าให้อากาศเย็นลงอย่างเฉียบพลัน
ดดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานคุณภูมิหนาวถึงหนาวจัดมีลมแรงมาก ส่งผลกระทบถึงภาคกลางและภาค
รวมถึงกรุงเทพฯ สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก เพราะภัยหนาวเป็นภัยที่เกิดขึ้นและ      
ก็จบลงอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สามารถสร้างความเดือดร้อนและส่งผลต่อชีวิตทุกคนเป็นอย่างมาก 
และในอนาคตจะมีการวางแผนรับมือกับภัยหนาวอย่างไร 
     นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงมหาดไทย         
ได้ รับมอบหมายจาก พลเอก  อนุพงษ์  เผ่ าจินดา รัฐมนตรีว่ ากระทรวงมหาดไทย ตอบชี้ แจงว่ า                  
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงปัจจุบัน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการเตรียมการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมตั้งแต่    
ตั้งคณะกรรมการ ตามสถานการณ์ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัด ดดยมีองค์ประกอบ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น มีการจัด
ประชุมเตรียมแผนงานที่ส าคัญ คือการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนดดยการประชาสัมพันธ์ ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่มีความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์เพ่ือคลาย
หนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ การผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะท า
ให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น จึงได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณะสุขในการที่จะให้ข้อมูล   
และติดตามหากมีการเสียชีวิตจากภัยหนาว ต้องรายงานให้ทางศูนย์ราชการทราบทันที ดดยทางราชการได้
เตรียมตัว และแจ้งเตือนเป็นกรณีพิเศษและได้ก าชับไปยังจังหวัด ให้มีความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ พร้อมไปกับ
การปกครองท้องถิ่นและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งในความหมายของ
ค าว่าภัยหนาว มีระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดแทน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติเพราะฉะนั้นในนิยามนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศ       
เป็นเขตภัยหนาวได้ต้องให้อุณหภูมิต่ ากว่า ๘ องศา ซึ่งแต่เดิมเคยมีระเบียบว่า ๑๕ องศา ถือว่าเป็นภัยหนาว 
จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์จากที่ต้องต่ ากว่า ๘ องศา   
ถึงจะประกาศภัยหนาวได้ ให้เปลี่ยนไปใช้หลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ ในขณะที่เรายังแก้ไขระเบียบ
ไม่ได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท ไทยเบฟ      
เวอเรจ จ ากัด (มหาชน  ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน คือ บริจาคผ้าห่มร่วมกันทุกปี ขณะนี้ก็ด าเนินการอยู่ด้วยการ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ในเบื้องต้นขณะนี้ด าเนินการทุกอย่างตามข้ันตอน 
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๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถามเรื่อง การส่งเสริมการแปรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูงขึ้น ถามโดย นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถาม นายกรัฐมนตรี  
     ปัจจุบันไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จ านวน ๒๘.๑๓ ล้านไร่ ในช่วงปี ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๒ มีผลผลิตยางเฉลี่ย จ านวน ๔.๔๑ ล้านตันต่อปี ยางพาราของไทยร้อยละ ๘๕ ส่งออกต่างประเทศ       
ใช้ในประเทศเพียงร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ราคายางพาราในประเทศมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ราคายางพารา คือ การซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาน้ ามันดิบ และ
ยางสังเคราะห์ และปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทบต่อปริมาณผลผลิต แนวทางที่จะช่วยให้ยางพารา       
มีราคาสูงขึ้น รัฐบาลต้องเพ่ิมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ดดยส่งเสริมการแปรรูปยางพารา          
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และรัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ไม่เช่นนั้นรัฐบาล
จะต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวสวน
ยางเท่านั้น จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. รัฐบาลจะมีแนวทางสนับสนุนการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในหน่วยงานราชการอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
    ๒. รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ วิสาหกิจชุมขนหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการแปรรูปยางพาราให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการตลาดอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตอบชี้แจงว่า การใช้ยางในประเทศไทยเป็นนดยบายของ
รัฐบาลในส่วนการระบายการใช้ยางของกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาดหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งการด าเนินการในรอบปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาใช้ยางในการสร้างถนน เป็นมาตรการ       
ที่รัฐบาลได้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การที่น ายางพาราเป็นส่วนผสม จะท าให้มีราคาสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นในการด าเนินการ ต้องมีการแก้ระบบราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้บัญชาด าเนินการไปแล้ว       
เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับราคายาง กระบวนการต่อมาคือจะท าอย่างไร ถึงจะขายยางไปสู่มือของผู้ผลิต
ดดยตรงจะท าอย่างไร ดดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นนดยบายหลักในการขายน้ ายางสด 
น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้ว และได้เปิดตลาดหมอนยางพาราอีก ๒๐ ล้านลูก     
ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสามารถที่จะท าให้ราคายางขึ้นอย่างยั่งยืนขึ้นเพียงชั่วคราว มาตรการประกันรายได้      
ราคายาง ถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้น ที่ด าเนินการเพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยาง 
หลังจากนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย ที่ต้องรับผิดชอบดดยตรง ซึ่งได้มี
มาตรการในการด าเนินการที่จะหาความเหมาะสมในการสร้างฝายยาง สร้างเขื่อนยาง ในสภาพพ้ืนที่เหมาะสม 
ซึ่งดครงการดังกล่าวนี้ ได้หางานวิจัยเรียบร้อยแล้วและก าลังงบประมาณในการที่จะด าเนินการซึ่งสามารถที่จะ
ตัดยางออกจากระบบไปได้อีก ๑ ตัน ในส่วนของกระทรวงคมนาคมในส่วนของการที่จะน าผลิตภัณฑ์ยาง       
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ไปท าแบริเออร์ เพ่ือที่จะลดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้ก าลังรอผลการตรวจรับรองจาก
ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อทราบผลรับรองตรงนั้นดจทก์กลับมากระทรวงคมนาคมก็จะท า MOU กับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนของการด าเนินงานที่ผ่านมา         
แล้วก็ก าลังจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ถามโดย นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง      
ของมนุษย์  
   ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย มีคนพิการจ านวน ๑.๙ ล้านคน 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น ปีละ ๑.๓ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๔ ดดยมีคนพิการที่ไม่มีอาชีพและรายได้จ านวนร้อยละ 
๔๐.๓๑ ซึ่งเป็นจ านวนที่เกือบครึ่งหนึ่งของจ านวนคนพิการทั้งหมด ดดยมีคนพิการที่เป็นชายจ านวนร้อยละ 
๕๒.๗๗ และคนพิการที่เป็นหญิงจ านวนร้อยละ ๔๗.๒๓ ซึ่งแบ่งประเภทความพิการเป็นทางการเคลื่อนไหว
จ านวนร้อยละ ๔๘.๗๖ ทางการได้ยินจ านวนร้อยละ ๑๘.๒๘ ทางการเห็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๔๓ ทางจิตใจ
จ านวนร้อยละ ๗.๔ ทางสติปัญญาจ านวนร้อยละ ๖.๙๘ ทางการเรียนรู้จ านวนร้อยละ ๐.๕๗ และออทิสติก
จ านวนร้อยละ ๐.๔๖ จากข้อมูลทางสถิติในปี ๒๕๖๐ คนพิการที่ลงทะเบียนแล้วมีบัตรประจ าตัวคนพิการ       
มีจ านวน ๑.๘ ล้านคน ซึ่งเป็นวัยท างาน อายุระหว่าง ๑๕ -๖๐ปี มีจ านวน ๘ แสนคน ซึ่งประกอบด้วย         
คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่มีอาชีพประมาณ ๓๓ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๑ วัยท างาน      
ที่มีอาชีพประมาณ ๒.๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘ คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้มีจ านวน 
๒.๑๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๑ ซึ่งจากตัวเลขสถิติของคนพิการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง            
ความล้มเหลวของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับคนพิการ เนื่องจากมีจ านวนคนพิการที่ไม่มีงานท าและคนพิการที่มีสภาพร่างกายที่พร้อมท างานได้แต่ไม่มี
งานท ามีจ านวนมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของจ านวนคนพิการทั้งหมดของประเทศ ถึงแม้จะมีพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ รวมทั้ง
กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการที่สามารถท างานได้     
เข้าท างานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ ในอัตราทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่ งคนก็ตามดดยหาก
ผู้ประกอบการจะไม่มีการจ้างคนพิการเข้าท างาน จะต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ หรือจะต้องให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน 
หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการแทน ซึ่งถึงแม้จะมีมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้เป็น
มาตรการที่สามารถช่วยเหลือคนพิการได้อย่างแท้จริง แต่กลับเป็นช่องทางที่เอ้ือประดยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
ในการได้รับสิทธิประดยชน์ลดหย่อนภาษีอาการในการจ้างงานคนพิการ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีการ
ส่งเสริมการอบรมอาชีพให้กับคนพิการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในประการส าคัญกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการก็ไม่ได้จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการที่เก่ียวกับคนพิการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถาม 
    ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนดยบายหรือ
แนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้คนพิการ
ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
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    ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีแนวทาง          
ในการบริหารเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประดยชน์   
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ดดยจัดให้อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ขอ
ทราบรายละเอียด 

   นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์  ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้ด าเนินการเกี่ยวกับการท าห้องน้ าส าหรับคนพิการตามสถานที่ราชการ        
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคือ บ้านส าหรับคนพิการ ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการ
ไปแล้วมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่ง และห้องน้ าส าหรับคนพิการในสถานีบริการน้ ามัน ปตท.ทั่วประเทศเกือบพันแห่ง
เพ่ือให้คนพิการมีชีวิตที่ดี และมีศักดิ์ศรทีี่จะพ่ึงพาตนเองได้แล้ว  
     ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การฟื้นฟูและพัฒนาอ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าในจังหวัด     
ศรีสะเกษ โดยนายวิวัฒนชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย    
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     ปัจจุบันแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนแหล่งน้ าที่เป็นอ่าง
เก็บน้ า ฝ่ายน้ าล้น ในจังหวัดศรีสะเกษมีสภาพตื้นเขินหลายแห่ง ขาดการฟ้ืนฟู ดูแล และพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งผล
ให้ในฤดูฝนเกิดน้ าท่วม ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอในหน้าแล้งได้ เมื่อถึงฤดูแล้งน้ าขาดแคลน         
ไม่เพียงพอต่อการอุปดภคบริดภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น       
จ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ าซากที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ท าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ        
ในการแก้ไขปัญหา จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 
     ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะด าเนินการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติด้วยการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และก าจัดวัชพืช ให้สามารถกลับมามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์
มีความลึกเพียงพอที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเป็นช่องทางระบายน้ าได้เป็นอย่างดีในฤดูฝนหรือไม่
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
     ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการหรือนดยบายที่จะพัฒนา ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ า 
หรือฝ่ายน้ าล้นต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษให้เป็นแหล่งทรัพยากรทางน้ าธรรมชาติที่ส าคัญกับเกษตรกร     
ในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในการท าอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง รวมถึงพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
   นายประภัตร  ดพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์  ชี้แจงว่า
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕.๕ ล้านไร่ สามารถท าการเกษตรได้ถึง ๔.๒ ล้านไร่ แต่แหล่ง
น้ าไม่สามารถจะสร้างอ่างเก็บน้ าใหญ่ ๆ ได้ เพราะว่าเป็นพ้ืนทีร่าบสลับเนิน และน้ ามาจากเทือกเขาพนมดงรัก
มีเขตติดต่อกับเขมร ห้วย หนอง คลอง บึง แห้งแล้ง งบประมาณที่กรมชลประทานดอนไปท้องถิ่นก็ไม่เพียงพอ 
เพราะเมื่อดอนไปให้ท้องถิ่นแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งงบใหม่ได้อีก เพราะต้องมีการซ่อมเสริมหลายอย่าง งบการ
ก าจัดวัชพืชเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกก็ไม่เพียงพอ ดดยจะส่งเจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทานที่ ๘ และชลประทาน
จังหวัด ร่วมวางแผนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และรัฐบาลจะประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุน 
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ดครงการที่จะท าให้เก็บน้ าได้ ซึ่งต้องแก้ปัญหาพ้ืนที่ก่อน รัฐบาลจะให้งบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้ าไว้ปีนี้ 
หากไม่เสร็จให้ท าต่อในปีถัดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้การสนับสนุน 

          ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.  ในเขตเทศบาลบ้านดุง ต าบลศรีสุทดธ และต าบลบ้านดุง (บางส่วน  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ดดยนายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม          
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นผู้ตอบชี้แจง  
      ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ผลกระทบเรื่องที่ท ากินและที่อยู่อาศัยจังหวัด
สกลนคร ดดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม     
ถาม นายกรัฐมนตรี ดดยมอบมอบให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เป็นผู้ตอบชี้แจง 
      ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรการในการสร้างเขื่อนระบายน้ า         
เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ าของกรุงเทพมหานคร ดดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดดยมี             
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง 
      ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการจราจรถนนรัชดาภิเษกติดขัดเรื้อรัง 
บริเวณหน้าห้างเอสพลานาด ดดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พ รรค เพ่ื อ ไท ย  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม  ถ าม  น ายกรั ฐ มน ตรี  ดด ยม อบ ห มาย ให้  พ ล เอก  อนุ พ งษ์                         
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง  
        ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การลิดรอนสิทธิท ากินของชาวม้ง ต าบล      
เข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดดยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิษณุดลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ดดยมอบมอบให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบชี้แจง 
    ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ดครงการย้ายพ้ืนที่ท่าเรือคลองเตย ดดย       
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้ตอบชี้แจง 
 
  (๒.) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม ซึ่งเป็นวาระท่ีมิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ ดังนี้  
        1. รับทราบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่ อ  พรรคประชาธิปั ตย์  ตั้ งแต่ วันที่  9  ธันวาคม 2562 จึงท าให้ สมรรถภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 101  
ดดยท าให้องค์ประชุมที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 497 คน กึง่หนึ่งองค์ประชุมคือ 249 คน 
         ที่ประชุมรับทราบ 
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   2. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....  แจ้งว่าขอขยาย
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ซึ่งจะ
ครบก าหนด 30 วัน ในการพิจารณาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประธานฯ จึงขออนุญาตที่ประชุม         
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขยายการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม        
เป็นต้นไป เป็นเวลา 30 วัน 
      ที่ประชุมเห็นชอบ 

   จากนั้น รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๓ เรื่อง 
         ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๕๙  
         ๒. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐        
             ๓. รายงานการดอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการดอนงบประมาณ
รายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ รายจ่ายบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ฉบับ 
         ที่ประชุมรับทราบ 

        ในการนี้ ประธาน ขออนุญาตน าวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ ขึ้นมาพิจารณา ดังนี้ 
        ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 
พรรคเพื่อไทย  
        เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖  ประกอบมาตรา ๙๘ (๖  จึงท าให้
ด าเนินการบริการว่างลงจึงจ าเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้นมาแทนที่  ที่ ประชุมเสนอ นายเอกณัฐ อินรอด 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       ๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
       นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คนที่สาม ขอให้ตั้งคณะ กมธ.ฯ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เนื่องจากนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ ลาออก ดดยที่ประชุมเสนอ นายพิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       ทีป่ระชุมรับทราบ 

        นอกจากนี้  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒           
จะประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาญัตติทั่วไป          

 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713716&file=%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713716&file=%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.pdf&download=1
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ที่ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมาก ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประชุมร่วมของ
รัฐสภา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

      ทีป่ระชุมรับทราบ 

  (๓.) รับรองรายงานการประชุม  
        รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง   
        ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
        ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
        ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

        ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง 5 ครั้ง 
 
         (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว        

         เรื่องด่วน 
  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือท า
ความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่ามีท้ังหมด ๖ ญัตติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
    ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายสุทิน    
คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ เสนอ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบ       
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  เป็นพิเศษ วันศุกร์
ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
  ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษากระบวนการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายสมคิด เชื้อคง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจาก    
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
  ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายนิกร จ านง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
และนายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา          
เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายเทพไท เสนพงศ ์ 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
  ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ รวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายวิ เชียร ชวลิต 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดดยนายจตุพร เจริญเชื้อ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุม      
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขดดยเร็ว    
แต่ก าหนดวิธีการแก้ไขไว้ยากมาก ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว จ านวน 20 ฉบับ ดดยรัฐธรรมนูญ    
ฉบับนี้ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.  จ านวน 1 ใน 3 เห็นด้วยทั้งในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 
รวมทั้งผ่านการท าประชามติและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับหมายก าหนดการ ในการเฝ้า
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชด าเนิน         
เลียบพระนคร ดดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒     
ณ สวนหลวงพระราม ๘ ดดยประธานนัดหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาพร้อมกันใน เวลา                
12.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย และ สั่งปิดประชุม 

 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
  
 
 

*************************** 


